

ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI, HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO, GÓP PHẦN XỨNG ĐÁNG VÀO SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG VÀ DÂN TỘC*



Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống Học viện CT-HC quốc gia Hồ Chí Minh

BBT: Ngày 25-9-2009, Học viện CT-HC quốc gia Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống (9-1949— 9-2009). Tới dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Hà Thị Khiết, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương; các đoàn đại biểu quốc tế, đại sứ quán các nước tại Việt Nam. Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười gửi lẵng hoa chúc mừng Học viện.

Tại Lễ kỷ niệm, **TỔNG BÍ THƯ NÔNG ĐỨC MẠNH** đã có bài phát biểu ghi nhận những thành tựu Học viện đạt được trong 60 năm qua và định hướng hoạt động của Học viện trong thời gian tới. Tạp chí Lịch sử Đảng trân trọng trích đăng bài phát biểu quan trọng này.

... **C**hủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta là người đã khởi đầu và thường xuyên chăm lo

công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho cách mạng Việt Nam. Người khẳng định: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Vì vậy, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng".

* Đầu đề do BBT đặt

Thấm nhuần quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta đã sớm chủ trương và tiến hành xây dựng hệ thống trường Đảng ở các cấp. Mùa thu năm 1949, tại Chiến khu Việt Bắc, Trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương chính thức ra đời, thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng một cách thường xuyên, cơ bản và có hệ thống. Từ đó đến nay, trải qua 60 năm, Trường Đảng Trung ương, nay là Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đã đào tạo, bồi dưỡng hàng chục vạn cán bộ trung, cao cấp của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị, hàng nghìn thạc sĩ, tiến sĩ của các chuyên ngành lý luận chính trị, khoa học hành chính và một số ngành khoa học xã hội khác; đội ngũ cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện đã được trang bị có hệ thống và ngày càng sâu sắc lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, được rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao trí tuệ, năng lực tư duy và tổ chức thực tiễn, đủ sức đảm nhận các cương vị công tác theo mục tiêu đã xác định và có khả năng phát triển.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện đã theo sát và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng trong các thời kỳ cách mạng. Lực lượng cán bộ được Học viện đào tạo, bồi dưỡng đã đóng góp xứng đáng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần vào thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ xâm lược, xoá bỏ chế độ thực dân phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc,

thống nhất đất nước trước đây và thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Cùng với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Trường Đảng trước đây và Học viện ngày nay đã coi trọng công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết lý luận và thực tiễn. Nhiều công trình nghiên cứu của Học viện được đánh giá cao, có giá trị thiết thực, cung cấp những luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Học viện đã xây dựng được đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu đông đảo, có trình độ ngày càng cao, có khả năng đáp ứng ngày càng tốt hơn những nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao cho. Đội ngũ này không chỉ là nguồn nhân tài quyết định chất lượng và uy tín của Học viện mà còn là vốn quý của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Có thể nói, mỗi bước tiến bộ, trưởng thành của Học viện đều gắn liền và góp phần xứng đáng vào sự phát triển của sự nghiệp cách mạng. Thành tích của Học viện rất to lớn. Lịch sử và truyền thống của Học viện rất vẻ vang. Các đồng chí rất vinh dự và xứng đáng là Học viện được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

...

Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức do tác động tiêu cực của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, với quyết tâm cao nhất thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng.

Cùng với nhiệm vụ trọng tâm trước mắt đó, chúng ta đang tích cực triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng để chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với 40 năm thực hiện Di chúc của Người... Thực tiễn đó đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của các ngành, các cấp, các địa phương, đồng thời cũng đặt ra những vấn đề lý luận cần có lời giải đáp từ phía các chuyên gia, các cơ quan nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, trong đó có Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

Năm 2010 sắp tới là năm có nhiều ngày kỷ niệm trọng đại: 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; 35 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội... Đó là những dịp tốt để một lần nữa chúng ta thấm nhuần lịch sử, truyền thống, tôn vinh những thắng lợi, giá trị cao quý của Đảng, cách mạng và dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh; tiếp tục khẳng định con đường phát triển tất yếu của cách mạng Việt Nam, con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, làm rõ hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn của cách mạng Việt Nam. Trung ương đã giao cho nhiều cơ quan, trong đó có Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh chuẩn bị các hoạt động kỷ

niệm. Rất mong các đồng chí chuẩn bị chu đáo, nhất là về nội dung và phương thức tiến hành để các hoạt động kỷ niệm mang lại kết quả thiết thực.

...

Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh hiện nay là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp, công chức hành chính, viên chức quản lý các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp, cán bộ khoa học chính trị và hành chính của hệ thống chính trị; là trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; các khoa học chính trị và khoa học hành chính. Đây là một bước phát triển mới cả về quy mô, chức năng, nhiệm vụ của Học viện. Các đồng chí cần nghiên cứu, quán triệt sâu sắc để tổ chức thực hiện thật tốt. Nhân cuộc gặp mặt hôm nay, tôi đề nghị các đồng chí đặc biệt quan tâm một số điểm sau :

Trước hết, với tư cách là trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, Học viện cần chú trọng đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế. Mấy năm vừa qua, Học viện đã có nhiều cố gắng, đạt được một số kết quả, trong đó nổi lên là đã xây dựng được 12 chương trình mới cho các hệ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở Trung tâm Học viện, các học viện chính trị - hành chính khu vực và học viện chuyên ngành, của trường chính trị

tin, thành phố trực thuộc Trung ương. Chương trình đào tạo cao cấp lý luận chính trị - hành chính được xây dựng theo các khối kiến thức, chú trọng trang bị tri thức toàn diện, đồng thời nâng cao năng lực tư duy và vận dụng vào thực tiễn công tác của học viên. Phương pháp giảng dạy và học tập đã và đang được đổi mới theo hướng phát huy tính tích cực của người học, tăng cường trao đổi, đối thoại, sử dụng phương pháp dạy - học tích cực, sử dụng công nghệ thông tin, bám sát thực tiễn của các ngành, các địa phương và cơ sở. Đó là những kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Học viện cần tổng kết, rút kinh nghiệm kịp thời để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.

Yêu cầu hàng đầu trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại Học viện là phải trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản nhất của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, những vấn đề của khoa học chính trị và khoa học hành chính. Đó là cơ sở rất quan trọng để cán bộ được đào tạo ở Học viện có thể mở rộng, nâng cao kiến thức và trình độ trí tuệ trong quá trình công tác. Mặt khác, phải hết sức coi trọng trang bị về phương pháp và năng lực tư duy sáng tạo, hướng vào giải quyết những vấn đề bức bách do thực tiễn cuộc sống và những yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng đặt ra. Tư duy và phương pháp của cán bộ lãnh đạo, quản lý có yêu cầu rất cao so với cán bộ, công chức bình thường. Cần suy nghĩ thấu đáo và thực hành một cách nghiêm túc chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về mối liên hệ giữa lý luận và thực tiễn, giữa học và

hành. Không có lý luận thì giống như người đi trong đêm tối. Nhưng Người cũng cảnh báo về bệnh lý luận suông và bệnh giáo điều trong tư duy lý luận. Trong công cuộc đổi mới, Đảng ta luôn luôn nhấn mạnh nhiệm vụ nghiên cứu, tổng kết thực tiễn và phát triển lý luận. Điều đó cần được thể hiện trong toàn bộ chương trình đào tạo và trong từng chuyên đề, bài giảng tại Học viện.

Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Học viện cần chú trọng tăng cường hơn nữa việc nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng của người cộng sản. Dân tộc ta, nhân dân ta, đất nước ta, Đảng ta tự hào có Bác Hồ, một lãnh tụ ở tầm cao trí tuệ, tư tưởng, lý luận, đồng thời là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng. Ngay từ buổi đầu, tại trường Đảng ở Chiến khu Việt Bắc, Người đã căn dặn: "Học để làm việc, làm người, làm cán bộ; học để phụng sự đoàn thể, phụng sự giai cấp và nhân dân, phụng sự Tổ quốc và nhân loại. Muốn đạt mục đích thì phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư". Chúng ta cần suy nghĩ nghiêm túc về những lời Bác căn dặn, nhất là đạo làm người. Các đồng chí cán bộ từ các ngành, các địa phương về học tại Học viện cần tranh thủ tối đa thời gian để học tập, nghiên cứu, trao đổi, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo, chú trọng rèn luyện về mọi mặt, để khi tốt nghiệp có bước trưởng thành rõ rệt, thật sự là những cán bộ lãnh đạo, quản lý có tầm trí tuệ cao, có phương pháp đúng đắn và gương mẫu về mọi mặt, xứng đáng là những công bộc của nhân dân.

Vấn đề thứ hai tôi muốn nhấn mạnh với các đồng chí là yêu cầu mới về công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. Một trong những nội dung cơ bản nhất trong xây dựng Đảng là không ngừng nâng cao nhận thức, tư tưởng và trình độ lý luận của Đảng, nhất là trong điều kiện Đảng cầm quyền. Đó cũng là yếu tố quyết định thành công của Đảng trong lãnh đạo cách mạng. Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ khi mới ra đời đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh chuẩn bị công phu về tư tưởng, lý luận và Người luôn luôn chăm lo nâng cao trình độ lý luận của Đảng. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, lý luận chân chính là kết quả tổng kết từ chính lịch sử đấu tranh, từ thực tiễn vô cùng phong phú, sinh động của cách mạng. Đảng ta đã rất coi trọng vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn Việt Nam, có được tài sản quý giá là tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng cũng đã từng bước tổng kết lý luận của cách mạng Việt Nam trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, cũng như trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. Trong công cuộc đổi mới hơn 20 năm qua, Đảng ta đã tổng kết thực tiễn, làm rõ nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn, như Đại hội X đã khẳng định: "Nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng sáng tỏ hơn; hệ thống quan điểm lý luận về công cuộc đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã

hội ở Việt Nam đã hình thành trên những nét cơ bản".

Trong thời gian tới, Học viện cần có những đóng góp tích cực, xứng đáng hơn vào công tác lý luận của Đảng; cần quan tâm hướng vào việc làm sáng tỏ hơn nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; trước mắt là đóng góp vào nhiệm vụ bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991 của Đảng để trình Đại hội XI. Đặc biệt là phải tổng kết lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội từ thực tiễn Việt Nam, nhất là từ thực tiễn của công cuộc đổi mới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần nêu rõ: "Chủ nghĩa xã hội là làm sao cho dân giàu, nước mạnh", "Tiến lên chủ nghĩa xã hội không thể một sớm một chiều". Người căn dặn phải coi trọng "tổng kết những kinh nghiệm của Đảng ta, phân tích một cách đúng đắn những đặc điểm của nước ta. Có như thế, chúng ta mới có thể dần dần hiểu được quy luật phát triển của cách mạng Việt Nam, định ra những đường lối, phương châm, bước đi cụ thể của cách mạng xã hội chủ nghĩa thích hợp với tình hình nước ta". Những chỉ dẫn đó của Người hơn nửa thế kỷ trước đây ở chính Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Công tác nghiên cứu khoa học của Học viện còn cần phải tập trung vào việc tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận về hệ thống chính trị, về nội dung, phương thức lãnh đạo và cầm quyền của Đảng, về chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh,

về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nhiều vấn đề nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống.

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn của Học viện phải góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lý luận và công tác tư tưởng của Đảng. Các đồng chí cần liên kết với các ngành, các địa phương để xây dựng những chương trình, đề án cụ thể. Đội ngũ cán bộ của Học viện phải tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động phê phán các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Ba là, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học những năm tới đặt ra rất lớn và nặng nề, đòi hỏi Học viện phải chú trọng nhiều hơn nữa việc xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là lực lượng cán bộ nghiên cứu và giảng dạy.

Hiện nay, đội ngũ cán bộ của Học viện khá đông đảo, trong đó có nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ được đào tạo cơ bản và trưởng thành trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Các đồng chí cần có kế hoạch bồi dưỡng và phát huy tốt nhất lực lượng cán bộ đáng quý đó, đồng thời, có chiến lược cán bộ dài hạn để tăng cường, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của Học viện. Đặc biệt, cần phải coi trọng việc rèn luyện nâng cao bản lĩnh và phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ của mình. Tôi được biết, nhiều năm nay, Học viện đã chủ động tuyển chọn các lớp cán bộ trẻ từ nguồn sinh viên tốt nghiệp đại học có

trình độ trí tuệ cao, phẩm chất đạo đức tốt để đào tạo cơ bản về lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tiếp đó đào tạo lên trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, đi thực tế ở các địa phương để trở thành giảng viên, cán bộ nghiên cứu của Học viện. Đó là cách làm đúng, cần thiết. Các đồng chí cần phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương để lựa chọn những cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi của các ngành Trung ương, các địa phương, có năng lực giảng dạy, nghiên cứu để bổ sung vào đội ngũ của mình. Tôi tin nếu làm tốt được cả hai hướng đó, nhất định đội ngũ cán bộ của Học viện sẽ đáp ứng được những yêu cầu, nhiệm vụ chính trị đặt ra trong giai đoạn mới.

...

Sáu mươi năm truyền thống của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh là chặng đường vẻ vang của Trường Đảng, của Học viện mang tên Bác Hồ vĩ đại. Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận và đánh giá cao thành tích và những đóng góp to lớn của Học viện cho sự nghiệp cách mạng trong suốt 60 năm qua, nhất là trên lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu, phát triển lý luận cách mạng. Mong rằng trong thời kỳ mới, các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, phấn đấu lập nhiều thành tích mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa...